



# ข่าว

# สภาพัฒน์

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

www.nesdc.go.th Tel. 0 2628 2847 Fax. 0 2628 2846 e-mail: pr@nesdc.go.th



สภาพัฒน์



สภาพัฒน์ Update

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับคณะทำงาน ครั้งที่ 12 แผนงานคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (The 12<sup>th</sup> Working Group Meeting of Thailand-Malaysia Committee on Joint Development Strategy for Border Areas: JDS) เพื่อหารือถึงโครงการความร่วมมือที่อยู่บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยเป็นการจัดประชุมต่อเนื่องจากการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 13 แผนงาน IMT-GT โดยนายอนุชา พิษยนันท์ รองเลขาธิการ สศช. ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมร่วมกับ ดร. ซูฮานา บินดี มุฮัมหมัด ซาเลห์ ผู้อำนวยการกองวางแผนยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงกิจการเศรษฐกิจของมาเลเซีย พร้อมด้วยนายวันฉัตร สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เจ้าหน้าที่จากกองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สศช. และผู้แทนหน่วยงานของไทยและมาเลเซีย เข้าร่วมประชุมด้วย ประมาณ 70 คน

ที่ประชุมฯ ได้รับทราบผลความคืบหน้าในการยกร่างแผนปฏิบัติการ JDS ฉบับที่ 2 (ปี 2563 - 2583) ซึ่งจะสอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของไทย และ Shared Prosperity Vision: SPV ของมาเลเซีย ซึ่งประกอบด้วยโครงการความร่วมมือ 7 สาขา<sup>1</sup> โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานตามบริเวณแนวชายแดนซึ่งมีความคืบหน้าโดยลำดับ อาทิ โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบูกิตกาญูฮิตัมของมาเลเซีย โครงการก่อสร้างสนามบินเบตง โครงการเมืองต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชุมทางเทคนิคพร้อมเพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกทั้งสองแห่ง และนิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง ณ จังหวัดสงขลา และรัฐเกดะห์ เป็นต้น ในขณะที่โครงการในสาขาความร่วมมืออื่น ๆ อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการลงทุน (ธนาคารอิสลาม) เกษตร และสาธารณสุข ได้เปิดประเด็นการหารือเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในรายละเอียดมากขึ้นเพื่อให้แผนงาน JDS มีความครอบคลุมในทุกมิติการพัฒนาและสร้างประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ JDS ฉบับที่ 2 ให้แล้วเสร็จเพื่อใช้สำหรับรายงานต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 แผนงาน JDS อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสถานการณ์การเมืองภายในมาเลเซีย ทำให้ยังไม่สามารถกำหนดวันจัดการประชุมดังกล่าวได้อย่างแน่ชัด ขณะที่โครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียบางโครงการยังคงได้รับการผลักดันควบคู่กันไปแผนงาน IMT-GT ด้วย

\*\*\*\*\*

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

<sup>1</sup> ประกอบด้วย (1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงทางการขนส่ง (2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการศึกษา (3) การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน (4) การค้าและการลงทุน (5) การเกษตร รวมทั้งการประมง ปศุสัตว์ และการชลประทาน (6) การเงินและการคลัง (ธนาคารอิสลาม) และ (7) พลังงาน